

Phát triển đàn trâu, bò thương phẩm theo hướng hiệu quả, bền vững

Hình thành do sự bồi đắp phù sa, có địa hình tương đối bằng phẳng, màu mỡ, Thái Bình là tỉnh có diện tích trồng lúa, ngô, khoai lang, đậu tương, lạc... lớn nên nguồn thức ăn và đệm lót cho chăn nuôi trâu, bò rất dồi dào. Toàn tỉnh còn có gần 4.000ha đất bãi có thể trồng cỏ voi, ngô... làm thức ăn cho trâu, bò với năng suất cao. Cùng với đó, hệ thống giao thông đường bộ và đường thủy rất thuận lợi cho vận chuyển, giao thương các sản phẩm chăn nuôi.

KỶ 1: QUY MÔ NHỎ LẺ, TĂNG TRƯỞNG CHẠM

Theo số liệu của Cục Thống kê tỉnh, 5 năm qua, số lượng đàn bò toàn tỉnh tăng từ 44.109 con (năm 2013) lên 48.592 con (năm 2018), tốc độ tăng trưởng số lượng đàn trung bình đạt 2,03%/năm. Sản lượng thịt bò hơi xuất chuồng trung bình đạt 26,25%/năm. Số lượng đàn trâu của tỉnh tăng từ 5.801 con (năm 2013) lên 6.280 con (năm 2018), tốc độ tăng bình quân 1,65%/năm. Sản lượng thịt trâu hơi xuất chuồng năm 2018 là 795 tấn, tăng bình quân 15,49%/năm. Trong chăn nuôi trâu, do đã cơ giới hóa cơ bản khâu làm đất nên nhu cầu sử dụng trâu làm sức kéo trong nông nghiệp ngày càng giảm, đàn trâu nuôi chủ yếu là lấy thịt, đáp ứng nhu cầu thực phẩm của nhân dân. Trâu được nuôi chủ yếu ở 3 huyện: Tiên Hải, Thái Thụy và Kiến Xương (trên 1.000 con/huyện), chiếm 59,89% tổng đàn trâu cả tỉnh và 59,70% sản lượng thịt trâu hơi xuất chuồng toàn tỉnh. Đối với đàn bò,



Chăn nuôi bò tại hộ nông dân xã Thái Thủy (Thái Thụy).

chủ yếu được nuôi ở các xã ven sông, vùng duyên giang, tập trung nhiều tại 4 huyện: Hưng Hà, Quỳnh Phụ, Vũ Thư và Thái Thụy, chiếm 72,53% tổng đàn bò và 80,57% sản lượng thịt bò hơi xuất chuồng của cả tỉnh. Huyện Hưng Hà có số lượng bò lớn nhất, gần 15.000 con (không tính số lượng bò của Công ty

TNHH MTV Việt Hùng), chiếm 29,67% số lượng và 51% sản lượng thịt bò hơi của cả tỉnh. Lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y cho biết, từ năm 1990 đàn bò của tỉnh đã được cải tạo giống bằng nhóm bò Zebu (Sind, Brahman...). Hiện nay, đàn bò lai Zebu có chất lượng tốt, đàn bò cái lai Zebu của

tỉnh đã đáp ứng yêu cầu để phối giống với tinh bò ngoại cao sản. Toàn tỉnh hiện có khoảng 34.000 con bò cái, chiếm 69% tổng đàn, trong đó có khoảng 29.000/34.000 con là bò cái đã sinh sản, chiếm trên 85% tổng đàn bò cái. Trong số bò cái đã sinh sản có 8.500 con có trọng lượng lớn (khoảng 240 - 250kg/

con, nhiều vùng đạt 270 - 280kg/con), đủ tiêu chuẩn để phối giống tinh bò ngoại chuyên thịt cao sản. Song song với chăn nuôi, toàn tỉnh hiện có trên 60 điểm giết mổ trâu, bò nhỏ lẻ đáp ứng khoảng 5.355 tấn thịt trâu, bò cho nhu cầu tiêu dùng trong tỉnh.

Có thể nhận thấy rõ, tốc độ tăng trưởng trung bình của đàn bò đạt 2,03%/năm, đàn trâu đạt 1,65%/năm là con số quá "khiêm tốn" so với tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Chính vì thế, đến năm 2018, cơ cấu giá trị sản xuất chăn nuôi trâu, bò theo giá hiện hành của tỉnh mới đạt 474.356 triệu đồng, chỉ chiếm 4,14% giá trị sản xuất của toàn ngành chăn nuôi. Nguyên nhân được các ngành chuyên môn chỉ ra đó là do phương thức và quy mô chăn nuôi trâu, bò của người nuôi trong tỉnh chủ yếu là nhỏ lẻ, nuôi bán chăn thả, phát triển tại các nông hộ. Tại thời điểm tháng 10/2018, toàn tỉnh có 14.744 hộ nuôi bò thì quy mô chăn nuôi dưới 5 con/hộ có tới 12.969 hộ, chiếm 87,96% số hộ nuôi bò và 55,3% số lượng bò cả tỉnh; quy mô từ 5 - 10 con có 1.484 hộ, chiếm 10,07% số hộ và 20% số lượng đàn bò; quy mô từ 11 - 20 con có 234 hộ chiếm 1,6% số hộ và 7,4% số lượng đàn bò; quy mô trên 20 con có 57 hộ chiếm 0,39% số hộ và chiếm 17,28% số lượng đàn bò. Ngoài ra, tuy xu hướng chăn nuôi trâu, bò hàng hóa đã xuất hiện tại một số địa phương như Kiến Xương, Vũ Thư, Quỳnh Phụ, Hưng Hà nhưng chưa nhiều, mô hình nuôi nhốt còn hạn chế; trong tỉnh cũng chưa có mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã chăn nuôi liên kết theo chuỗi.

THÀNH PHỐ

Chung tay sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả



Công ty TNHH TAV sử dụng các tấm pin năng lượng mặt trời.

Hưởng ứng Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, thời gian qua, thành phố Thái Bình đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng chung tay sử dụng tiết kiệm điện (TKĐ).

Để thay đổi thói quen sử dụng điện lãng phí của một số cán bộ, hội viên phụ nữ, những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Bình đã phối hợp với ngành điện tuyên truyền tới các gia đình hội viên sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Thường xuyên tổ chức các buổi tập huấn tuyên truyền, hướng dẫn cách sử dụng điện tiết kiệm, đơn giản, hiệu quả như rút dây nguồn các thiết bị điện khi không sử dụng, không mở cửa tủ lạnh thường xuyên, không cho vật dụng nóng vào tủ lạnh; sử dụng các sản phẩm đèn led thay thế các thiết bị chiếu sáng trước đây, bình đun nước bằng năng lượng mặt trời, pin năng lượng mặt trời; vệ sinh máy điều hòa nhiệt độ; thay thế các thiết bị điện có hiệu suất thấp bằng các thiết bị có hiệu suất cao; là quần áo một lần cho cả nhà, hạn chế sử dụng điện trong giờ cao điểm, tắt các thiết bị điện khi không cần thiết... Với những việc làm tưởng như đơn giản hàng ngày đó nhưng đã giúp chi em tiết kiệm được một khoản tiền không hề nhỏ mỗi tháng, góp phần TKĐ cho gia đình

và xã hội. Có mặt tại nhà chị Nguyễn Thị Huệ, tổ 2, phường Trần Lãm, các thiết bị sử dụng điện đều được sử dụng tiết kiệm ở mức tối đa. Gia đình chị đã lắp đặt dàn nước nóng năng lượng mặt trời, thay toàn bộ hệ thống đèn led trong nhà. Chị Huệ cho biết: Thông qua các buổi tuyên truyền của Hội Liên hiệp Phụ nữ, điện lực và các phương tiện truyền thông đại chúng, ý thức sử dụng điện tiết kiệm của người dân đã được nâng lên, không chỉ giảm tiêu thụ năng lượng, giảm tiền điện cho chính gia đình mình mà còn góp phần bảo vệ môi trường. Đến nay, cả 4 thành viên trong gia đình tôi đều có thói quen sử dụng điện tiết kiệm.

Thành phố Thái Bình hiện có trên 2.600 doanh nghiệp, hoạt động trên các lĩnh vực, ngành nghề đa dạng như sản xuất bia, rượu, nước giải khát, sợi dệt, may mặc, giày da xuất khẩu, chế biến sản phẩm nông nghiệp, dịch vụ, thương mại, công nghiệp phụ trợ... Kinh tế thành phố luôn duy trì tốc độ tăng trưởng cao, bình quân 5 năm đạt trên 13%/năm, kéo theo nhu cầu tiêu dùng điện gia tăng. Do vậy, thành phố đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền TKĐ trong các doanh nghiệp, qua đó chia sẻ áp lực về nguồn điện, tránh sự quá tải các trạm biến áp, bảo đảm cấp điện cho khách hàng, vừa tạo ra ý thức sử dụng điện tiết kiệm thường ngày trong

cộng đồng doanh nghiệp và dân cư. Nhằm giảm chi phí sản xuất và chung tay hưởng ứng phong trào TKĐ, Công ty TNHH TAV (khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Thái Bình) đã triển khai nhiều giải pháp sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng như thay thế toàn bộ hệ thống bóng đèn huỳnh quang, công suất 40W sang bóng đèn led; lắp chảo phản quang bảo đảm độ sáng và TKĐ; sử dụng 49 tấm pin năng lượng mặt trời. Hay như tại Xí nghiệp May Thái Hà (Tổng công ty May 10), những năm qua Xí nghiệp đã thực hiện đồng bộ các giải pháp TKĐ và thực tế đã mang lại lợi ích thiết thực như thay thế hệ thống bóng đèn sợi đốt bằng bóng đèn led và đèn huỳnh quang T8; đầu tư hệ thống làm mát bằng hơi nước thay cho điều hòa dùng điện phục vụ nhu cầu làm mát vào mùa hè tại hầu hết các chuyên may. Ngoài các giải pháp đã áp dụng, Xí nghiệp vẫn đang tiếp tục nghiên cứu, tìm tòi, trao đổi kinh nghiệm để ngày càng hoàn thiện dây chuyền sản xuất vừa tiết kiệm tối đa lượng điện tiêu thụ vừa tạo cho môi trường thông thoáng, sạch đẹp trong nhà xưởng.

TKĐ không chỉ giúp tiết kiệm chi phí sinh hoạt của gia đình, đơn vị, doanh nghiệp mà còn mang lại lợi ích chung cho toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và giảm khí thải gây ô nhiễm môi trường.

MINH NGUYỄN

Ông Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà



Ông Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà

Chúng tôi mong muốn các doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân có liên quan phối hợp tích cực với chính quyền và cơ quan chuyên môn để đẩy mạnh và hoàn thiện các chuỗi sản xuất từ chăn nuôi đến tiêu thụ sản phẩm; thỏa thuận, hợp đồng, cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin liên quan về nhu cầu tiêu thụ sản phẩm để điều chỉnh sản xuất chăn nuôi cho phù hợp, đáp ứng thị trường tiêu thụ. Cùng với đó, nghiên cứu, đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ tập trung để đáp ứng chuỗi tiêu thụ sản phẩm, nâng cao giá thành sản xuất ngay tại địa phương.

Ông Phạm Văn Vang, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tiên Hải



Ông Phạm Văn Vang, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tiên Hải

Hiện tổng đàn trâu, bò của Tiên Hải có 3.988 con, trong đó đàn bò 3.021 con, chủ yếu là chăn nuôi nhỏ lẻ. Thực tế chăn nuôi nông hộ cho thấy sự cần thiết phải liên kết sản xuất, qua đó thực hiện đồng bộ các giải pháp về xác định đối tượng nuôi đáp ứng nhu cầu thị trường; áp dụng chung một quy trình kỹ thuật chăn nuôi nhằm giảm chi phí thức ăn và nâng chất lượng sản phẩm, chú trọng xây dựng thương hiệu sản phẩm của chuỗi, tổ chức xây dựng và phát triển các cửa hàng bán sản phẩm, các liên kết bao tiêu đầu ra với các thành viên khác theo hợp đồng; đẩy mạnh xúc tiến đầu ra ngay ở thị trường nội địa như bếp ăn các công ty, trường học, các chợ...

(còn nữa)
PHAN ANH

PHÚC KHÁNH

Nhiều khởi sắc

Những năm qua, Đảng bộ và nhân dân xã Phúc Khánh (Hưng Hà) đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, lao động sản xuất, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao đời sống cả về vật chất và tinh thần.

Ông Cao Xuân Lê, Bí thư Đảng ủy xã chia sẻ: Cán bộ, đảng viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới tư duy trong lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Nhân dân tin tưởng chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra, nhất là việc duy trì và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, Đảng ủy, UBND xã đã định hướng công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao các tiêu chí nông thôn mới... Đẩy mạnh các hình thức

vận động, tuyên truyền, giúp người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tạo vùng chuyên canh, mở rộng quy mô sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa cơ giới hóa vào sản xuất. Các đoàn thể như Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên... luôn là lực lượng tiên phong trong phong trào thi đua lao động sản xuất, vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông... Điển hình như phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi, tiếp thu tiến bộ khoa học áp dụng vào thâm canh được Hội Nông dân và HTX DVNN triển khai có hiệu quả. Qua đó, nhân dân xã Phúc Khánh đã bỏ tập quán canh tác cũ, đưa các giống

lúa ngắn ngày có năng suất, chất lượng gạo ngon vào sản xuất. Ngoài ra, xã còn chú trọng tuyên truyền, vận động, khuyến khích nhân dân phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và kinh doanh dịch vụ, góp phần nâng cao thu nhập. Ông Nguyễn Văn Tuấn, Bí thư Chi bộ thôn Hương Xá cho biết: Hiện nay, phần lớn các hộ trong thôn đều làm nghề may khăn nên thu nhập khá ổn định. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt 35 triệu đồng/năm. Thực hiện chỉ đạo của xã về duy trì, nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, ngoài việc giữ vững các tiêu chí đã đạt, mới đây thôn chúng tôi đã vận động nhân dân ủng hộ xây dựng và đưa vào sử dụng đình làng với tổng kinh phí gần

3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng chú trọng thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, lao động sản xuất giỏi...

Cùng với phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" cũng được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Ông Cao Xuân Lê, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận cao nhất trong Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong việc triển khai thực hiện các phong trào, cấp ủy, chính quyền địa phương luôn chú trọng công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân thông qua các hội nghị, các cuộc họp chi bộ, hệ thống truyền thanh... Trong các cuộc họp chi bộ thôn hàng tháng, Đảng ủy phân công từng đồng chí phụ trách cơ sở cùng dự, lắng nghe ý kiến phản ánh, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Qua đó có biện pháp tháo gỡ, khắc phục những vướng mắc, phát sinh từ cơ sở.

Với những việc làm thiết thực, từ năm 2015 đến

nay tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của xã Phúc Khánh đạt 8,96%/năm. Trong đó, giá trị sản xuất nông nghiệp - thủy sản tăng bình quân 2,72%/năm; giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng tăng bình quân 13,01%/năm; giá trị sản xuất thương mại - dịch vụ tăng 8,37%/năm. Từ năm 2016 đến nay, địa phương đã đầu tư xây dựng nhiều công trình và quyết toán các công trình xây dựng trước năm 2016 với tổng mức đầu tư 59 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 2,9 tỷ đồng. Bên cạnh đó, hiện nay toàn xã có 6 tổ hợp may gia công thu hút 350 lao động làm việc thường xuyên, số lao động sản xuất tiểu thủ công nghiệp có việc làm ổn định chiếm trên 70%. Các hoạt động thương mại, dịch vụ ngày càng phát triển. Đến nay, 6/6 thôn trong xã có tổ hợp rác hoạt động thường xuyên, hiệu quả. Trong 5 năm qua, trên 3.000 lao động địa phương được giải quyết việc làm. Tỷ lệ dân số được sử dụng nước sạch đạt 96,7%. Sự nghiệp giáo dục được quan tâm với 70% cháu trong độ tuổi đến nhà trẻ; 100% cháu đi học mẫu

giáo; 100% trẻ 6 tuổi vào học lớp 1; tỷ lệ học sinh lên lớp và công nhận tốt nghiệp THCS đạt 100%; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT vào học THPT đạt 95%. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 95%. Từ năm 2016 đến nay, địa phương đã đầu tư tu bổ, nâng cấp cơ sở vật chất trường học trên 15 tỷ đồng. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm, toàn xã hiện có trên 90% người dân tham gia BHYT. Cũng trong 5 năm

qua, địa phương đã đề nghị hỗ trợ xây mới nhà ở cho 7 hộ có hoàn cảnh khó khăn và 107 hộ người có công. Tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2019 còn 2,71%. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Điện mạo làng quê ngày một "thay da đổi thịt".

Những kết quả mà Phúc Khánh đạt được trong thời gian qua là minh chứng rõ nét về sự chủ động, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ

và chính quyền xã. Đồng thời, là động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Phúc Khánh tiếp tục phấn đấu đến năm 2025 tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 10,22%/năm; giá trị sản xuất bình quân đầu người đạt 70 triệu đồng/năm; giải quyết việc làm cho 2.800 lao động/năm, lao động qua đào tạo đạt 75% trở lên..., góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

MAI THƯ



Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở xã Phúc Khánh.